





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน


15 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. กฎหมายควบคุม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. บางกอกทูเดย์</p> <p>- นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หน.พรรคไทยศิริโลย์ เผย เตรียมเสนอให้นายกฯในฐานะหัวหน้ารัฐบาลปรึกษา ครม. ที่มาจากพรรคการเมืองอื่นๆ ซึ่งไม่รวมพรรคภูมิใจไทย เพื่อออก พ.ร.ก. ยับยั้งกัญชาให้เป็นยาเสพติด ประเภท 5 เหมือนเดิม ยกเว้นใช้ในทางการแพทย์และสมุนไพร หากยังปล่อยไปแบบนี้ เชื่อว่าไม่เกิน 6 เดือนประเทศจะเสียหาย การปลดล็อกกัญชา เป็นเพราะนายกฯถูกบีบบังคับทางการเมืองหรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กล่าวถึง สธ.เร่งรณรงค์ให้ความรู้ในการนำไปใช้ประโยชน์ และ ข้อควรระวังในการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยอย. กรมอนามัย กรมการแพทย์แผนไทยฯ กำหนดให้กัญชาเป็นพืช สมุนไพรควบคุมอยู่ ระหว่างนี้คงจะต้องรอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... ที่จะออกมาควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งขณะนี้ สถาบันกัญชาฯ กำลังรวบรวมข้อมูลงานวิจัยการใช้จากทุกกรม คาดว่าจะชัดเจนใน 1-2 สัปดาห์นี้</p> <p>2. ชุกัญชาเทรดการท่องเที่ยว สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ, sondhitalk</p> <p>- นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธาน กมธ.ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. โพลล์ระบุว่า โอกาส เป็นของคนทีลงมือทำ ฝ่ายการเมืองบางท่านกังวลว่า กัญชาจะกลายเป็น SOFT POWER ในแง่ลบของไทย แต่ตนเห็นต่างว่า ในอนาคตกัญชาไทยจะกลายเป็น SOFT POWER ของประเทศไทย และจะเป็นแหล่งดึงดูดให้นักเดินทางมาไทยอย่าง แน่แน่นอน บทพิสูจน์ คือ แม้จะเดินทางนโยบายกัญชาไปแล้ว แต่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย คาดว่าในปีนี้มีเที่ยวบิน มาที่ไทยมากถึง 4.3 แสนไฟล์ต แสดงว่า นทท.ไม่ได้กังวลเรื่องของนโยบายกัญชา พร้อมยืนยันมั่นใจว่า นทท.ที่เดินทางมาไทย ต้องศึกษามาดีแล้วว่าอะไรทำได้ และอะไรไม่ควรทำ รวมทั้งมี CANABIS TOURISM กำลังเป็นกระแสที่มาแรง</p> <p>3. เตือนภัยกัญชาไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ch7)</p> <p>- รศ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม รพ.รามธิบดี กล่าวถึง ปัญหากัญชาของไทยตอนนี้ คือ การเข้าถึงที่ง่ายขึ้น ขาดความรู้ความ ระวัง โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารประสาทวิทยา ได้รณรงค์ ถึงอันตรายจากการใช้กัญชาในเด็ก ต้องมีการควบคุมและจำกัดให้เต็มที่ ส่วนประเด็นการใช้น้ำมันกัญชาในรูปแบบของบุหรี่ ไฟฟ้าที่เริ่มใช้กันมากในกลุ่มวัยรุ่น ปัญหาคือการนำน้ำมันกัญชาที่ทำได้เอง โดยไม่รู้ปริมาณสาร THC และ CBD นำมาหยดใน บุหรี่ไฟฟ้าจะเกิดอันตรายจากการรับสาร THC มากเกินไป</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 14 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,795 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,554,976 ราย เสียชีวิต 23 ราย เสียชีวิตสะสม 30,958 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,920 ราย รักษาหายสะสม 4,499,975 ราย ยังรักษาอยู่ 24,043 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 565,152,645 (+799,184) ราย เสียชีวิต 6,381,839 (+1,356) ราย รักษาหาย 536,766,398 (+515,159) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐอเมริกา FDA อนุมัติให้ใช้วัคซีน Novavax เป็นการฉุกเฉิน สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป นิวซีแลนด์ เตรียมแจกหน้ากากอนามัยและชุดตรวจเอทีเค ฟรี ให้แก่ประชาชน. ญี่ปุ่น กรุงโตเกียวเตรียมยกระดับการ เตือนภัยโควิดไปสู่ขั้นสูงสุด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. สถานการณ์โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, TNN, businesstoday, INN, topnews)</p> <p>-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ สั่งเตรียมความพร้อมระบบสาธารณสุขไทยในทุกด้าน ทั้งการรักษา ศักยภาพเตียง ยา และเวชภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเสริมความเข้มแข็งในการเปิดเสรีการใช้ชีวิต ทั้งนี้ ย้ำว่าการสวมใส่หน้ากากและการฉีดวัคซีน ยังเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คนที่มีโรคประจำตัว หรือผู้สูงอายุควรสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาขณะออกจากบ้านและเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, อินโฟเควสท์, thestandard, acnews, plewseengern, newtv)</p> <p>-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. และโฆษก สธ. กล่าวว่า หลังการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ พบว่าการติดเชื้อโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว ซึ่งช่วงวันหยุดยาวที่ปชช.มีการเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว หรือรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อไปสู่จังหวัดอื่นๆ มากขึ้น พร้อมขอให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ปิด การระบายอากาศไม่ดี โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามเกณฑ์ 3 เข็ม ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์), เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, infoquest, กท.ธุรกิจ, js100, hfocus)</p> <p>-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ระดับความรุนแรงยังอยู่ที่ระดับ 2 ยังเป็นสีเขียว คาดการณ์ว่าสถานการณ์ระบาดจะสูงสุดช่วงหลังวันแม่ 12 ส.ค. 65 จำนวนข้อมูลในส่วนต่างๆ จะมากขึ้นกว่าปัจจุบันราว 1 เท่าตัว ส่วนการปรับระดับความรุนแรงและการเตือนภัยสูงขึ้น ตัวแปรต่างๆ ยังไม่ครบ โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.เมื่อผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาในรพ. เกิน 4,000 รายต่อวัน 2.ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ เกิน 400-500 รายต่อวัน และ 3.ผู้เสียชีวิตเกิน 40 รายต่อวัน ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 จึงต้องปรับรูปแบบการรักษาให้เร็วขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยหนักให้น้อยลง รวมถึงต้องเร่งฉีดวัคซีนให้มากขึ้น หากถึงกำหนดฉีดเข็มกระตุ้นต้องไปฉีด เพราะหลังฉีดแล้วต้องใช้เวลาน้อย 2 สัปดาห์ ภูมิคุ้มกันจึงจะขึ้นและป้องกันเชื้อได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ จุฬาฯ โปสต์โควิด 19 ระลอกที่ 6 ยังไม่ถึงจุดสูงสุด เป็นการระบาดสายพันธุ์โอมิครอน BA.5 จะมีจุดสูงสุดปลายเดือน ก.ค. ตลอดเดือน ส.ค. จะมีผู้ป่วยต้องเข้า รพ.ที่ประมาณร้อยละ 10 หรือน้อยกว่า มีอัตราการเสียชีวิตที่ไม่เกินร้อยละ 1 ของผู้ที่เข้ารับการรักษาใน รพ. หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 หรือน้อยกว่าของผู้ที่ติดเชื้อ กำลังลดลงไปใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยงสูงควรได้รับวัคซีนให้เต็มที่เพื่อลดอาการ หากติดเชื้อถึงแม้มีอาการน้อย ทันทีที่รู้ว่าติดเชื้อควรได้รับยาต้านไวรัสเพื่อรักษาในทันที ให้เร็วที่สุดเพื่อลดการนอน รพ.และเสียชีวิต</p> <p>2. ยารักษาโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์) เพจ ชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>-เพจชมรมแพทย์ชนบท โปสต์ สถานการณ์ขาดแคลนยาฟาวิพิราเวียร์ พร้อมรูปแชทไลน์ที่อ้างว่าเป็นของผู้บริหาร สธ. ส่งถึงผอ.รพ. และสสจ. ให้สำรองยาฟาวิพิราเวียร์ไว้ให้ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากขณะนี้รพ.ทั้งประเทศมีสำรองเพียงประมาณ 7 วันเท่านั้น พร้อมทั้งคำถาม อภ.ยังไหวไหม ทำยาฟาวิพิราเวียร์ขาดแคลนอีกแล้ว ทั้งที่ ตั้งเป้าจะผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ แต่พึ่งพาการนำเข้าเช่นเดิม รวมถึงได้สิทธิผูกขาดการผลิตและการนำเข้าตลอดเพียงรายเดียว ทั้งนี้ อภ.ต้องรับผิดชอบ เพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่ยาฟาวิพิราเวียร์ขาดแคลน หากที่ผ่านมารัฐบาลเปิดกว้างให้เอกชนผลิตได้หรือนำเข้าได้ ปัญหาคงคลี่คลายไปนานแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, sondhitalk, nation, topnews, workpointtoday, newtv)</p> <p>-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการอย. เผย ตามที่มีข่าวพบการขายยารักษาโควิด19 โมลนูพิราเวียร์ ทางสื่อออนไลน์ อย. ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง รวมถึงสั่งระงับโฆษณาและดำเนินคดี เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางที่ใช้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่งต่อยามิดกฎหมายให้ผู้บริโภค โดยยาโมลนูพิราเวียร์ เป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ ซึ่งสถานพยาบาลไม่สามารถโฆษณาได้นอกจากได้รับอนุญาต แต่จากการตรวจสอบไม่มีการขออนุญาตแต่อย่างใด พร้อมย้ำ สธ.มีการสำรongs ยาโมลนูพิราเวียร์ ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการรักษา ทั้งนี้ ขอให้รับยาจากแหล่งที่ถูกต้อง คือ รพ.ของรัฐและเอกชนที่ได้รับจัดสรรยาจากภาครัฐ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ, คมชัดลึก, hfocus</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึง การตรวจสอบการจัดแพ็คเกจรักษาโรคโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง พบมีการโฆษณาแพ็คเกจรักษาโรคโควิด 19 แบบให้ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านซึ่งมีหลายรูปแบบ ให้ผู้ป่วยเลือกรับบริการ โดยในบางแพ็คเกจ มีการโฆษณาด้วยข้อความว่า จะมีการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) หรือยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ให้นำไปรับประทานระหว่างกักตัว แต่ยาฟาวิพิราเวียร์ หรือยาโมลนูพิราเวียร์ เป็นยาควบคุมพิเศษ ซึ่งต้องสั่งจ่ายและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ดังนั้น กฎหมายจึงกำหนดให้สถานพยาบาลห้ามทำการโฆษณา นอกจากนี้ได้รับอนุญาต ซึ่ง กรมสบส. ตรวจสอบพบว่ารพ.เอกชนดังกล่าวไม่ได้มีการยื่นเรื่องขออนุมัติ และไม่ได้รับอนุมัติให้โฆษณา จึงมีแจ้งข้อหาการกระทำผิดกับผู้เกี่ยวข้อง ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>-นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หน.พรรคเสมอภาค กล่าวว่า ปชช.ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมของ สธ. ในการสร้างภูมิคุ้มกันถึงระดับครัวเรือนทั่วประเทศ ผู้ป่วยติดเชื้อฉับไวดังกล่าว 2-3 เข็มขึ้นไป แต่ยังไม่ป้องกันการติดเชื้อไม่ได้ มีแต่ความเชื่อที่ว่าจะไม่ทำให้ป่วยหนักเท่านั้น พร้อมแนะนำการแพทย์แผนไทยเข้ามาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยรักษาโรคระบบธาตุใหม่ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะได้ผลจริงตั้งแต่มีการเริ่มระบาดมาจนถึงวันนี้ รวมถึงผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยชื่อดังยืนยันตำรับยาห้ารากล สามารถจำกัดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ได้เกือบ 100%</p> <p>3. โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ม.มหิดล เผย ไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ย่อยที่อุบัติขึ้นมาใหม่ หากมีการกลายพันธุ์ต่างไปจากไวรัสดั้งเดิมอยู่ันมากเท่าไร จะส่งผลให้สายพันธุ์นั้นมีการแพร่ระบาดในกลุ่มประชากรได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น คาดว่าไม่นานโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 ที่ขณะนี้กลายพันธุ์ไปมากกว่า 100 ตำแหน่ง (ต่างจากอยู่ัน) น่าจะระบาดเข้ามาเป็นสายพันธุ์หลักแทนที่ทุกสายพันธุ์</p> <p>4. ผลสำรวจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เผย ผลสำรวจการเฝ้าระวังการตัดสินใจต่อมาตรการปลดล็อกสถานบันเทิงในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว พบว่า ร้อยละ 83.5 เลือกไม่ไปสถานบันเทิง ซึ่งมีเหตุผลดังนี้ 1.ร้อยละ 92.58 ไม่ชอบเที่ยวสถานบันเทิง 2.ร้อยละ 87.97 กังวลผู้มาใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 3.ร้อยละ 87.56 กังวลหากติดโควิดจะส่งผลต่อครอบครัว และการทำงาน 4.ร้อยละ 85.31 กังวลหากติดโควิดจะมีการลงโควิด ร่างกายจะไม่เหมือนเดิม 5.ร้อยละ 78.64 ไม่มั่นใจมาตรการป้องกันโควิดของสถานบันเทิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนนัล, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, ch7, TNN, thebangkokinsight, js100, sondhitalk)</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ผลสำรวจอนามัยโพล พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มพฤติกรรม DMH ป้องกันโรคลดลง โดยการเว้นระยะห่างลดลงจากร้อยละ 81.9 เป็นร้อยละ 78.7 การสวมหน้ากากตลอดเวลาในสถานที่สาธารณะ ลดลงจากร้อยละ 95.1 เป็นร้อยละ 94.8 และการล้างมือเป็นประจำ ลดลงจากร้อยละ 89.7 เป็นร้อยละ 88.9 นอกจากนี้ จากข้อมูลการสังเกตของประชาชนถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสถานที่ต่างๆ พบว่า สถานที่ต่างๆ มีจุดบริการล้างมือ แนวโน้มลดลงจากร้อยละ 89.7 เป็นร้อยละ 81.8 และมีการระบายอากาศที่ดี ลดลงจากร้อยละ 58.7 เป็นร้อยละ 53 พร้อมย้ำ ปชช.ที่วางแผนไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และคุมเข้มตนเองตามหลัก UP</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>งดเหล้าเข้าพรรษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>- สสส. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่าย จัดงานวันงดเหล้าเข้าพรรษา มหามงคล ชูแนวคิดชูเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์ สร้างพลังใจให้คนในครอบครัว ลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสร้างครอบครัวที่สุขสันต์ โดยครอบครัวที่ต้องการลด ละ เลิกเหล้า หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสามารถติดต่อสายด่วนเลิกเหล้า 1413 และช่องทางออนไลน์ www.1413.in.th และ ID LINE: 1413helpline บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. ปีนี้เพิ่มคู่สาย เพิ่มนักจิตวิทยาให้คำแนะนำเชื่อมโยงคนที่อยากเลิกดื่มเริ่มเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาด้วยวิธีเหมาะสม</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, TNN, hfocus, thailandplus</p> <p>- กรมควบคุมโรค ชี้แจง กรณีที่มีการบอกต่อข้อความบนโซเชียลมีเดียแอบอ้างใช้ชื่อของอธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมรูปภาพทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและหลงเชื่อ เป็นของมิจฉาชีพ หากมีผู้เสียหายหรือมีข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้แจ้งกรมควบคุมโรคเพื่อรวบรวมหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต่อไป</p>	-